



Có chí thì nên

Quý vị đã làm việc chăm chỉ cả đời, nuôi gia đình, mua nhà và tài sản cũng như mua những vật gia truyền của gia đình như đồ nội thất cổ hay chiếc nhẫn cưới của bà ngoại. Quý vị đã cân nhắc xem những tài sản và vật dụng có giá trị tinh cảm này sẽ ra sao sau khi quý vị qua đời chưa?

Việc có di chúc giúp sẽ đảm bảo tài sản của quý vị được phân chia theo ý muốn của quý vị. Nó không chỉ cho phép quý vị đưa ra các điều khoản về tài sản của mình mà còn giảm bớt gánh nặng cho những người thân yêu của quý vị vào thời điểm khó khăn.

Nếu quý vị mất đi mà không để lại di chúc, luật Mississippi sẽ quy định việc phân chia tài sản của quý vị, có thể theo cách mà quý vị không muốn. Luật pháp xếp những người thân ruột thịt của quý vị thành bốn nhóm ưu tiên. Nhóm I sẽ bao gồm người phối ngẫu còn sống của quý vị, các con quý vị (bao gồm cả con nuôi) và các con của con quý vị, người đã mất trước quý vị. Nhóm II sẽ bao gồm mẹ, cha, anh chị em của quý vị và con của anh chị em đã mất trước quý vị.

Nhóm III sẽ bao gồm ông bà, cô dì chú bác của quý vị và Nhóm IV sẽ bao gồm bất kỳ họ hàng ruột thịt nào khác.

Nhóm đầu tiên có những người thừa kế được gọi là "những người thừa kế theo pháp luật". Trong nhóm đó, những người thừa kế đó trở thành người thụ hưởng của quý vị và mỗi người nhận được phần tài sản bằng nhau. Kết quả có thể khiến quý vị bất ngờ. Ví dụ: nếu tòa án tuyên bố Nhóm I là người thừa kế theo pháp luật thì vợ/chồng và các con còn sống sẽ nhận được phần di sản bằng nhau. Người phối ngẫu không thể có được nhiều hơn con.

Việc chuẩn bị di chúc tạo cho quý vị quyền kiểm soát việc xác định danh sách người thừa kế tài sản của quý vị và những gì họ sẽ nhận được. Để lập di chúc, luật Mississippi quy định rằng quý vị phải từ 18 tuổi trở lên, đầu óc còn minh mẫn và sáng suốt, phải coi tài liệu đó là di chúc của mình và phải có văn bản di chúc được thi hành hợp lệ.

Sau khi quý vị qua đời, di chúc của quý vị phải trải qua thủ tục chứng thực di chúc, một thủ tục tố tụng của tòa án tuyên bố di chúc hợp lệ hay không hợp lệ. Sau khi tuyên bố di chúc hợp lệ, tòa án sẽ chỉ định người quản lý di chúc trừ phi người quá cố chỉ định người thực thi. Nếu người quản lý hoặc người thực thi không phải là luật sư thì phải thuê luật sư làm cố vấn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu những người thừa kế của quý vị không hài lòng với tài sản thừa kế của họ? Tùy thuộc vào loại người thừa kế, ở Mississippi, họ có thể từ bỏ hoặc phản đối di chúc. Nếu di chúc có bất kỳ điều khoản nào dành cho người thừa kế thì lựa chọn duy nhất là từ bỏ hoàn toàn di chúc. Người góa bụa có thể từ bỏ di chúc và nhận phần tương đương của một người con, tùy theo hoàn cảnh. Người thân còn sống sẽ phản đối di chúc nếu họ cho rằng di chúc đó không hợp lệ hoặc người quá cố bị ảnh hưởng không chính đáng hoặc không có đủ năng lực trí tuệ khi lập di chúc. Nếu bị tuyên bố vô hiệu, di chúc sẽ vô hiệu và di sản được chia như thể không có di chúc.

Theo luật Mississippi, di chúc phải bao gồm người phối ngẫu còn sống, nhưng cha mẹ không bắt buộc phải để lại một phần tài sản cho con. Để tước quyền thừa kế của một người con cụ thể, cha mẹ phải ghi rõ trong di chúc. Điều quan trọng nữa là phải lập di chúc mới khi ly hôn, tái hôn, có con hoặc khi hoàn cảnh khác thay đổi trong cuộc sống của quý vị.

Việc lập di chúc không khó nhưng có thể tránh được nhiều phiền toái và thủ tục pháp lý. Bất kể quy mô tài sản ròng của quý vị, việc lập di chúc là một quyết định sáng suốt.